



บันทึกข้อความ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
เลขที่รับ ๕๕
วันที่ 18 มิ.ย. 2557
เวลา 14.30 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผน โทร. ๑๑๔๑, ๒๐๑๒

ที่ ปพ ๑๘๔/๒๕๕๗

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่ คณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้ผู้ดำเนินการทั้ง ๘ ตำแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๔) เป็นบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย และมีจำนวนมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละโครงการ แล้วจึงเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมงาน โดยต้องมีเอกสารประวัติ คุณสมบัติและผลงานของบุคลากรที่ร่วมโครงการแนบไว้ด้วย เพื่อประกอบการ พิจารณาความเหมาะสมกับโครงการบริการวิชาการหรือบริการวิจัย อนึ่ง เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการ ตามประกาศดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตำแหน่งผู้ดำเนินการ ได้แก่ ผู้อำนวยการโครงการ/ ผู้จัดการ โครงการ/ หัวหน้าโครงการ ถือเป็นบุคคลคนเดียวกัน และมีได้เพียงคนเดียวเท่านั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเพิ่มพูน ประสบการณ์การทำงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการกับหน่วยงานภายนอก อาทิ วิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมเหมืองแร่ การยางและการค่อยอดทางการยาง การกักตกร่อน น้ำมัน แหล่งแร่ เชื้อเพลิงแข็ง จึงขอ เสนอคณะกรรมการนโยบายและแผน ขอยกเว้นเงื่อนไขที่กำหนดให้เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและมี จำนวนมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละโครงการตามมติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในกรณีที่เป็นงานวิจัยที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยขาดแคลนบุคลากรที่มี คุณสมบัติเฉพาะดังกล่าว ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เนื่องจากปัจจุบันแหล่งทุนมุ่งเน้นการวิจัยแบบสหสาขาวิชา โดยใช้ทรัพยากรในการทำวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และเป็นงานวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบทางวิชาการ เศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศสูงขึ้น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นเงื่อนไขที่กำหนดให้บุคคลทั้ง ๘ ตำแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๔) เป็นบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย และมีจำนวนมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละโครงการ ในกรณีที่เป็นงานวิจัยที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะได้ตามที่เสนอ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กรรมการและเลขานุการ